

# วุฒิสภาปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “นายวารินทร์ บุขบรณ”

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา



สัมภาษณ์โดย  
พรทิมา วจิตถ

## ก่อนที่ท่านจะเป็นวุฒิสภาท่านดำรงตำแหน่งอะไร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ สงขลา รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงนราธิวาส ตำแหน่งก่อนหน้านั้นเป็นเกษตรจังหวัดนราธิวาส 16 ปี ตั้งแต่ปี 2520 - 2536 และเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2543 ผมได้รับใช้ในงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 อาทิ ได้ร่วมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพืชของอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานจัดสร้างประตูน้ำบางนรา เมื่อสร้างเสร็จมีพื้นที่เพาะปลูกเกิดขึ้นในอำเภอตากใบ อำเภอเมือง อำเภอยี่งอ และอำเภอเจาะไอร้อง รวมทั้งสิ้น 60,000 ไร่ เป็นต้น รวมทั้งยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆ อีก

## ภายหลังจากที่ท่านได้เกษียณอายุราชการแล้ว ท่านได้รับใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างไรบ้าง

ผมได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อาทิ ผมเป็นที่ปรึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเป็นที่ปรึกษาในการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การวางแผนการปลูกพืช การปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ เป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการปลูกข้าวในลุ่มน้ำบางนรา

นอกจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้มีการประกวดบอนสี ในการประกวดงานศิลปาชีพ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกิติ์ จันทิพนธ์ พระตำหนักทักษิณราชินิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2541 ซึ่งขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ก็ได้ร่วมรับผิดชอบในการจัดประกวดขึ้น ซึ่งจากพระราชเสาวนีย์ที่ทรงให้มีการประกวดนั้น ทำให้ปัจจุบันชาวบ้านมีรายได้จากการขายบอนสี

ปัจจุบันผมได้เป็นประธานมูลนิธิพัฒนาเกษตรชนในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนราธิวาส ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส เป็นต้น

